

*

Hoàng Hoá, ngày 13 tháng 4 năm 2023

Số: 182/TB/ĐU

THÔNG BÁO

Nội dung kết luận Hội nghị đánh giá công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2023

Căn cứ chương trình công tác sáu tháng đầu năm 2023 của Đảng bộ Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Sông Mã. Ngày 13/4/2023 Đảng bộ Công ty tổ chức Hội nghị BCH Đảng ủy mở rộng, nhằm đánh giá kết quả công tác Quý I và triển khai nhiệm vụ công tác Quý II năm 2023. Sau khi nghe các văn bản được trình bày và các ý kiến tham gia thảo luận tại Hội nghị, đồng chí Đặng Đình Tuấn, Bí thư Đảng ủy chủ trì kết luận gồm những nội dung như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUÝ I NĂM 2023.

1-Nhận định tình hình.

Quý I năm 2023 triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh có nhiều thuận lợi về thời tiết, khí hậu. Nguồn nước tưới được đảm bảo, không có rét hại kéo dài và nắng nóng cục bộ; Lượng mưa sắp xỉ cùng kỳ. Tình hình tài chính vẫn gặp rất nhiều khó khăn, giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi theo Nghị định 96/2018/NĐ-CP chưa được điều chỉnh, diện tích tưới tiêu tiếp tục có xu hướng giảm, đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty. Tuy nhiên BCH Đảng ủy công ty đã lãnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ Quý I năm 2023 chủ động, linh hoạt và quyết liệt nên đã đạt được kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, cụ thể như sau:

2- Kết quả công tác xây dựng đảng.

-Về Công tác giáo dục chính trị tư tưởng:

Đảng bộ thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, CNVLD để định hướng kịp thời. Xây dựng kế hoạch Quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy như: Báo cáo số:169-BC/ĐU, ngày 06/02/2023 về Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị Khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số:134-KH/HU, ngày 27/02/2023 Của BTV Huyện ủy về việc triển khai thực hiện chuyên đề hàng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2025; Xây dựng Kế hoạch số: 177-KH/ĐU, ngày 20/3/2023 của Đảng ủy Công ty về việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Triển khai kế hoạch số: 145-KH/HU, ngày 04/4/2023 về việc Sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XXVII và Nghị quyết

Đại hội đảng bộ các xã, thị trấn, Đảng bộ, Chi bộ cơ quan trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch số:155-KH/HU, ngày 10/4/203 của Huyện uỷ về việc Đánh giá kết quả thi hành Điều lệ Đảng.

Tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023 của huyện Hoàng Hoá, đồng chí Nguyễn Văn Hưng Phó Bí thư Đảng uỷ được Huyện uỷ Hoàng Hoá tặng giấy khen.

Đảng uỷ đã lãnh đạo Công đoàn tổ chức thành công Đại hội Công đoàn bộ phận và Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 đúng tiến độ và chất lượng nguồn nhân sự đã được phê duyệt; xiết chặt kỷ cương, kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ v.v... Từ đó tình hình chính trị, tư tưởng của Cán bộ, Đảng viên, CNV-LĐ trong Đảng bộ và trong toàn Công ty nói chung đều ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Chuyên môn, thi đua lao động sản xuất, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

-Về Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên:

BCH Đảng uỷ thường xuyên quan tâm xây dựng Chi bộ, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đảng viên rèn luyện, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên. Trong quý I Đã có 01 quần chúng ưu tú được đi học lớp đối tượng đảng, đã hoàn thiện hồ sơ trình Huyện uỷ kết nạp 01 quần chúng ưu tú vào đảng. Xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy công ty, các đoàn thể chính trị-xã hội đảm bảo vững mạnh. Thực hiện quy trình điều động, luân chuyển, bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh thuỷ lợi Hoàng Hoá và Chi nhánh thuỷ lợi Thành Phố. Kiện toàn nhân sự và bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Tư vấn xây dựng & Thương mại. Trong quý I có 02 đồng chí đảng viên chuyển công tác ra khỏi Công ty trong đó có 01 đồng chí là Phó phòng KT&QLCT. Điều động, luân chuyển một số vị trí nhân viên các Phòng công ty, Chi nhánh để đảm bảo yêu cầu nhân lực tại các vị trí chuyển chuyển và điều động.

-Về Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ:

Đã xây dựng chương trình và ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 của BCH và UBKTr làm cơ sở cho việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo quy định Điều lệ Đảng. Đã tiến hành 01 cuộc kiểm tra theo kế hoạch tại Chi bộ 5 về việc Lãnh đạo công tác quản lý bảo vệ hành lang công trình thuỷ lợi trên địa bàn quản lý năm 2022 và Quý I năm 2023. Chỉ đạo các Chi bộ phối hợp chặt chẽ với các phòng ban, Chi nhánh, Đoàn thể cùng thực hiện công tác tự kiểm tra, giám sát theo quy định. Qua kiểm tra, giám sát đã chỉ ra được những tồn tại hạn chế và yêu cầu các tổ chức Chi bộ, đảng viên, cá nhân có liên quan nghiêm túc tiếp thu, kiểm điểm, khắc phục sửa chữa những tồn tại hạn chế để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

-Về công tác An ninh-quốc phòng:

Tình hình trật tự an ninh trong Đảng bộ và công ty trước, trong và sau tết nguyên đán Quý Mão và 3 tháng đầu năm 2023 được giữ vững ổn định; tài sản, công trình, thiết bị, máy móc đảm bảo an toàn. Quan tâm xây dựng và củng cố các lực lượng như: lực lượng tự vệ cơ quan, lực lượng quản lý và bảo vệ công trình, trạm bơm đầu mối để thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định

- Về Văn hoá xã hội, chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động.

Các đơn vị, phòng ban công ty đón tết Quý Mão với tinh thần tiết kiệm, vui tươi lành mạnh; các phong trào VHVN, TDTT quần chúng được duy trì; đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho 100% CBCNV-LĐ trong công ty, các chế độ cho người lao động được chi trả kịp thời, đầy đủ theo quy định.

3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, điều hành sản xuất.

- Đảng bộ công ty đã chỉ đạo Chuyên môn xây dựng phương án Giá sản phẩm dịch vụ công ích thuỷ lợi và phương án giá khác theo Công văn số: 3399, ngày 17/3/2023 của UBND tỉnh; Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật theo Thông tư 27/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

- Chỉ đạo Chuyên môn tập trung điều hành sản xuất vụ Chiêm xuân năm 2023, trong đó trọng tâm là tập trung chỉ đạo, điều hành tưới tiêu khoa học để tiết kiệm điện năng trên cơ sở kế hoạch giao.

* Kết quả thực hiện các chỉ tiêu đến 10/4/2023:

1. Kết quả phục vụ diện tích tưới tiêu vụ Chiêm xuân.

- Diện tích lúa gieo cấy: 20.275,5 ha = **100% KH.**

- Diện tích màu: 1.935,6 ha/2.357,5 ha = **82,1%KH.**

2. Điện năng tiêu thụ:

- Từ tháng 12/2022 đến 10/4/2023 toàn Công ty thực hiện bằng **92,2 %** so với kế hoạch vụ Chiêm xuân Công ty giao. Trong đó Chi nhánh Hậu Lộc, Bim Sơn vượt **11%**; Hoàng Hoá + Hoàng Khánh bằng **87%**, Nga Sơn bằng **79%**; Hà Trung bằng **97%**.

- Trong tháng 3/2023 toàn Công ty vượt **47%** so với cùng kỳ. Trong đó, Chi nhánh Bim Sơn vượt **261%**, Hậu Lộc vượt **62%**, Hoàng Khánh vượt **51%**, Hoàng Hoá vượt **43%**, Nga Sơn vượt **33%**; Hà Trung vượt **24%**.

Điện năng **K2** sử dụng ở mức cao như: Chi nhánh Hoàng Khánh, Hoàng Hoá > **10%**.

Điện năng **K3** Chi nhánh Hoàng Khánh, Hoàng Hoá ở mức **31%**; Hà Trung, Hậu Lộc ở mức **57%**, Bim Sơn ở mức **53%**.

3. kinh phí sửa chữa công trình và phụ tùng thiết bị thay thế từ nguồn vốn của Công ty.

- Tổng kinh phí sửa chữa thường xuyên công trình và phụ tùng thay thế là 4,08 tỷ đồng/5,99 tỷ đồng = **68% KH.**

Trong đó:

+ Kinh phí phụ tùng thay thế là 762 triệu/ 1.150 triệu đồng = **66% KH.**

+ Kinh phí sửa chữa công trình là 3,318 tỷ đồng/4,08 tỷ đồng = **68 % KH.**

4. Đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình bằng nguồn vốn khác.

+ Đầu tư xây dựng cơ bản: Đã triển khai xây dựng 2 công trình: Trạm bơm Tuần Giang (CNTL Hà Trung), Trạm bơm Trung Xuân (CNTL Hoàng Hoá).

+ Nguồn vốn phân bổ ngân sách địa phương năm 2023 theo Quyết định số 4528/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 có 02 dự án: Thay thế 31 máy bơm và sửa chữa Kênh Nam trạm bơm Hoàng Khánh.

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, phối hợp với chính quyền địa phương xử lý vi phạm công trình thuỷ lợi trong hệ thống. Theo thống kê chưa đầy đủ, tổng số vụ vi phạm hành lang công trình thuỷ lợi trong toàn công ty đến 31/3/2023 là: **217** vụ; đã tập trung xử lý tháo dỡ, giải toả được **74** vụ. Trong đó địa bàn Chi nhánh Hoàng Hoá số vụ vi phạm là **104** vụ, đã giải toả được **29** vụ, Chi nhánh Thành Phố số vụ vi phạm là **02** vụ, đã giải toả được **02** vụ.

- Tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2023 kết hợp với Hội nghị Tổng kết năm 2022 theo quy định để phát huy quyền dân chủ trực tiếp; tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của Người lao động và Người sử dụng lao động. Thông qua bản thoả ước lao động tập thể, Nội quy lao động, các Quy chế về tiền lương, tiền thưởng, việc tuyển dụng lao động; chuẩn bị hồ sơ quyết toán tài chính năm 2022 và xây dựng KHSXTC năm 2023 theo quy định để các đơn vị chủ động thực hiện.

- Giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN... cho người lao động và Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước theo quy định. Xây dựng kế hoạch tổ chức cho người lao động đi tham quan du lịch tại TP Hạ Long- Quảng Ninh.

- Công đoàn tiếp tục phối hợp với Chuyên môn phát động nhiều phong trào thi đua lao động sản xuất thiết thực; đảm bảo ATVS-LĐ góp phần tích cực vào hoàn thành nhiệm vụ chung quý I năm 2023 của Công ty.

4. Những tồn tại hạn chế, nguyên nhân:

- *Về tồn tại hạn chế:*

+Ý thức chấp hành nội quy, kỷ luật trong lao động, trong hội nghị ở một vài đơn vị chưa nghiêm.

+Công tác quản lý an toàn hành lang công trình thuỷ lợi chưa được quan tâm và thực hiện thường xuyên ở một số tổ cụm sản xuất.

+Công tác quản lý nước, điện năng chưa thực sự hiệu quả, chỉ tiêu điện năng vượt cao so với cùng kỳ.

+Sinh hoạt thường kỳ ở một vài Chi bộ chưa đảm bảo theo quy định, nội dung sinh hoạt các mặt công tác đảng chưa được chú trọng toàn diện.

- *Về Nguyên nhân tồn tại hạn chế:*

+*Nguyên nhân.*

- Công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm chưa kịp thời và kiên quyết trong lĩnh vực quản lý bảo vệ hành lang công trình thuỷ lợi. Việc nắm bắt tình hình địa bàn tưới tiêu ở một vài Chi nhánh có nơi không sát, chưa chủ động tìm các giải pháp tưới tiêu hiệu quả, tiết kiệm.

- Việc xây dựng nghị quyết, nội dung sinh hoạt đảng thường kỳ ở một vài Chi bộ chưa được Bí thư Chi bộ quan tâm đúng mức, chưa sát với tình hình thực tế, chất lượng chưa cao.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2023.

1- Đối với công tác xây dựng đảng.

+ Coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty với việc triển khai thực hiện Kết luận số: 01- KL/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính Trị Khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính Trị Khoá XII về “*đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và NQ TW4(Khoá XII) về xây dựng chính đồn đảng. Quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định, Kế hoạch của Đảng, Pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ và trong Công ty.

+ Triển khai xây dựng kế hoạch để tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII hoàn thành trong Quý II/2023.

+ Xây dựng báo cáo và tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2020-2025; Đánh giá việc thực hiện điều lệ đảng; Kế hoạch chuyên đề hàng năm về Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2023.

+ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng gắn với việc thực hiện tốt công tác thanh tra Nhân dân, kiểm tra của các tổ chức đoàn thể Chính trị- xã hội, tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch của BCH và UBKT Đảng uỷ, kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm (nếu có), nhằm uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, phát hiện và xử lý vi phạm kịp thời, nghiêm minh.

+ Làm tốt công tác phát triển đảng, công tác Thi đua khen thưởng. Phần đầu trong quý II kết nạp được từ 01 đảng viên trở lên.

+ Duy trì sinh hoạt đảng đều đặn theo đúng quy định điều lệ đảng tại các Chi bộ, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt, đổi mới phương thức, nội dung sinh hoạt phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của mỗi Chi bộ.

+ Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, đổi mới phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, nêu cao tinh thần trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, xây dựng mối đoàn kết, thống nhất tạo sự đồng thuận cao để hoàn thành nhiệm vụ.

- BCH Đảng uỷ thống nhất phân công đồng chí Trần Hưng, Đảng uỷ viên-Giám đốc Chi nhánh thủy lợi Hoàng Hoá trực tiếp chỉ đạo Chi bộ 5, Chi bộ 6 và Chi bộ 8.

- Giao Chi bộ 7 thực hiện các bước quy trình đề BCH Đảng uỷ Quyết định chỉ định chức danh Bí thư Chi bộ 7 đối với đồng chí Đỗ Viết Phương, Đảng uỷ viên-Giám đốc Chi nhánh trong tháng 4/2023.

2- Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD và giải pháp thực hiện.

+ Tiếp tục chỉ đạo công tác điều hành tưới tiêu khoa học, hiệu quả phục vụ sản xuất, coi trọng công tác chống hạn cuối vụ Chiêm xuân, đảm bảo không để xảy ra hạn, úng cục bộ.

- + Tăng cường công tác quản lý điện năng đảm bảo theo kế hoạch.
- + Tiến hành nghiệm thu tưới theo đợt để làm cơ sở nghiệm thu thanh lý hợp đồng cuối vụ.
- + Đẩy mạnh công tác quản lý bảo vệ công trình thuỷ lợi, duy tu bảo dưỡng công trình; tập trung các giải pháp xử lý, giải toả công trình, cây cối, vật kiến trúc các vụ vi phạm hành lang công trình theo kế hoạch.
- + Triển khai kế hoạch tu sửa máy, thiết bị để vận hành thử công trình tiêu trước mùa mưa lũ và kiểm tra An toàn vệ sinh lao động hoàn thành trước 20/5/2023.
- + Làm tốt công tác Thi đua khen thưởng, công tác đánh giá sáng kiến kinh nghiệm 6 tháng đầu năm.
- + Chỉ đạo công tác tham quan du lịch cho CBCNV-LĐ năm 2023 theo kế hoạch.
- + Tập trung xây dựng phương án Giá xong trước 20/6/2023; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để quyết toán TLP năm 2022 và quyết toán tài chính năm 2022. Tăng cường công tác quản lý tài chính, phấn đấu hoàn thành Kế hoạch sản xuất tài chính 6 tháng đầu năm 2023.
- + Tích cực đấu mối với các cấp, các ngành của tỉnh, thống nhất chủ trương, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trong kế hoạch,
- + Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ và toàn Công ty trên tất cả các mặt hoạt động, Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Quý II và 6 tháng đầu năm 2023 của Đảng bộ.

Trên đây là nội dung thông báo Kết luận Hội nghị đánh giá kết quả công tác quý I và nhiệm vụ, kế hoạch trọng tâm Quý II năm 2023 của BCH Đảng bộ. Các Chi bộ, đảng viên, Chi nhánh, Phòng ban, các Tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Đảng bộ và Công ty có liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Huyện uỷ (b/c)
- BTV Đảng uỷ;
- Các đ/c Đảng uỷ viên;
- Các Chi bộ;
- Các đoàn thể;
- Lưu.VP.

T/M ĐẢNG ỦY
VUBTV - Trục Văn phòng Đảng uỷ



Lường Quốc Luận